



ประกาศกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาโลก
การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ตามที่กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
เพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาโลกการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
โดยได้ทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจึงขอประกาศดังนี้

(ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้ง
เงื่อนไขในการสมัครเพื่อคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นนี้ กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ยื่นและรับรองตนเอง
ในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร
คัดเลือกฯ จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้น เป็นผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบและเลขประจำตัวสอบ
๓. ไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์
ภายหลังที่การสัมภาษณ์ได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ก็ได้
๔. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
สอบโดยเคร่งครัด
๕. ต้องเข้าห้องสอบสัมภาษณ์กับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๖. เมื่อสอบ...

๖. เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าห้องสอบสัมภาษณ์และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์อยู่ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ (ค) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าและปฏิบัติตามแนวทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

(ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ กรมควบคุมโรค ทางเว็บไซต์ <https://ddc.moph.go.th/doed/> หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาโลก
การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ กรมควบคุมโรค

เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล
๑๐๑	นางสาว	ณิชนันท์	สโมสรรสุข
๑๐๒	นางสาว	ลักษิกา	ตำหรับ
๑๐๓	นางสาว	ชนิดา	อัคนิจ
๑๐๔	นาย	ณัฐพล	สิงห์คา
๑๐๕	นางสาว	ลัดดา	วงศ์ศรียา
๑๐๖	นาย	กิตติธัช	โชคสถิตไพบุลย์